

EBC Group nhận được giải thưởng “Nhà môi giới hiệu quả nhất” tại lễ trao giải nhà môi giới ngoại hối FXDailyInfo 2024

EBC Financial Group được cộng đồng giao dịch bình chọn là “Nhà môi giới hiệu quả nhất” thông qua hoạt động xuất sắc và dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm.

[EBC Financial Group \(EBC\)](#) một lần nữa đã nâng cao tiêu chuẩn ngành thông qua giải thưởng gần đây nhất là “Nhà môi giới hiệu quả nhất” tại Giải thưởng Nhà môi giới ngoại hối FXDailyInfo 2024. Giải thưởng này phản ánh sự cống hiến không ngừng nghỉ của EBC trong việc cung cấp cho khách hàng trải nghiệm giao dịch suôn sẻ và hiệu quả, ngay cả trong môi trường giao dịch ngoại hối có tính cạnh tranh cao như hiện nay.



Đặt hiệu quả lên hàng đầu và tạo môi trường giao dịch ổn định cho khách hàng, EBC đã được FXDailyInfo trao giải "Nhà môi giới hiệu quả nhất 2024"

Được thành lập vào năm 2012, FXDailyInfo.com là một nền tảng truyền thông đáng tin cậy trong cộng đồng giao dịch Forex. Kể từ năm 2016, buổi lễ trao giải Nhà môi giới ngoại hối đã công nhận các nhà môi giới xuất sắc trong nhiều hạng mục khác nhau, thông qua quy trình bỏ phiếu có sự tham gia của các nhà giao dịch. Hệ thống bỏ phiếu này cho phép cộng đồng giao dịch nói lên ý kiến của mình và góp phần lựa chọn người chiến thắng một cách công bằng hơn.

Chiến thắng của EBC ở hạng mục "Nhà môi giới hiệu quả nhất" đặc biệt đáng chú ý vì nó phản ánh sự đánh giá toàn diện về sự xuất sắc trong hoạt động và dịch vụ lấy khách hàng làm trọng tâm. Tiêu chí trao giải bao gồm các yếu tố như tốc độ khớp lệnh, cơ sở hạ tầng công nghệ, hợp tác toàn cầu và hỗ trợ khách hàng.

EBC đặt hiệu quả và tạo môi trường giao dịch ổn định cho khách hàng lên hàng đầu. Với phần cứng tiên tiến và công nghệ giao dịch mới nhất, EBC có thể thực hiện tới 1.000 lệnh mỗi giây, đảm bảo giao dịch nhanh chóng cho khách hàng. Điều này được thực hiện nhờ khung định tuyến đơn hàng thông minh của công ty và cáp quang có độ trễ cực thấp, đảm bảo kết nối Internet an

toàn, ổn định và đáng tin cậy.

Ngoài ra, trong môi trường giao dịch có nhịp độ nhanh và độ cạnh tranh cao, các nhà giao dịch của EBC được hưởng lợi từ độ trễ cực thấp khi thực hiện lệnh khi thời gian chờ trung bình chỉ ở mức 20 mili giây. Kết nối ổn định và đáng tin cậy đảm bảo truyền dữ liệu liền mạch với tỷ lệ thành công 98,75%. Sự kết hợp giữa thực hiện lệnh nhanh và kết nối đáng tin cậy này cho phép các nhà giao dịch tự tin điều hướng thị trường.

Ngoài ra, cam kết của chúng tôi đối với sự hài lòng của khách hàng được thể hiện qua dịch vụ hỗ trợ, trợ giúp và hướng dẫn 24/7 của EBC. Trong tương lai, EBC Financial Group sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao trải nghiệm giao dịch của khách hàng. Những nỗ lực không ngừng của công ty nhằm thiết lập các tiêu chuẩn mới trong giao dịch ngoại hối được thúc đẩy bởi mối quan hệ sâu sắc với cộng đồng giao dịch và mong muốn cung cấp dịch vụ đặc biệt.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.ebc.com .

###

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu vực tài chính Luân Đôn, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và giải pháp đầu tư toàn diện. Với các văn phòng có vị trí chiến lược tại các trung tâm tài chính nổi bật, như London, Sydney, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, v.v., EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất. EBC Financial Group (UK) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và EBC Financial Group (Cayman) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn và trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985 đến sự kiện thiên nga đen Thụy Sĩ 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.

<https://www.ebc.com/>

Liên hệ truyền thông:

Cara Vu

Cara.Vu@ebc.com

Douglas Chew
EBC Financial Group
+60 11-3196 6887

[email us here](#)

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[LinkedIn](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

[Other](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/708240701>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2024 Newsmatics Inc. All Right Reserved.